



## แพทย์ห่วงเด็ก-เยาวชนสูบบุหรี่ จุดเริ่มต้นสู่อายวเสพติดร้ายแรง

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะกุมารแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวในแถลงข่าวและเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ “บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณีเคนมผง” เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ในทางการแพทย์สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าเด็กหรือเยาวชนคนใดที่มีพฤติกรรมเสพติดบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและรับนิโคตินเข้าไปเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อสมองให้เปิดรับยาเสพติดอื่นๆ ผ่านการกระตุ้นจากฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) หรือฮอร์โมนที่สร้างความสัมพันธ์การยอมรับจากหมู่เพื่อนของวัยรุ่นผ่านคำพูดต่างๆ เช่น เพื่อนทำได้ ของแบบนี้ต้องลอง เจ๋ง สุดยอดเลยเพื่อน

ซึ่งนิโคตินในบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจะวิ่งเข้าสู่สมองภายในไม่เกิน 10 วินาที และเข้าไปมอมพะสมของสมองของเด็กและเยาวชนให้ไวต่อสารเสพติดต่างๆ รวมถึงกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ตนจึงอยากเตือนไปยังเยาวชนทุกคนให้นึกถึงสุขภาพของตนเองเป็นหลัก

เพราะหากสมองเราถูกทำลายไปแล้วจากสิ่งเสพติด อาจทำให้การคิดวิเคราะห์ การควบคุมอารมณ์ การอยู่ร่วมกันทางสังคม ของเรารู้สึกเสียไปโดยสิ้นเชิง

ขณะที่ นพ.สรายฤทธิ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ส่วนประกอบของยาเคนมผงที่มีการนำมาใช้เป็นยาเสพติด พบว่ามีความอันตรายถึงชีวิต ส่วนผสมของยาเคนมผง มียาเคหรือเคตามีน (Ketamine) เป็นส่วนประกอบหลักร่วมกับยาไอซ์ เอโรอินและยานอนหลับที่เรียกว่าโรเซ นำมาผสมและบดรวมกันจนละเอียดจะมีลักษณะคล้ายนมผง จึงเป็นที่มาของการเรียกว่ายาเคนมผง

โดยผู้ที่นำเคตามีนไปใช้เสพติด จะมีผลข้างเคียงที่อันตรายได้ เช่น อาการกดระบบประสาทรุนแรง คล้ายคนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ลมทั้งภาพแสงหรือเสียงเปลี่ยนแปลงไป ระบบการทำงานของหัวใจและ

การหายใจผิดปกติ รวมไปถึงส่งผลต่อ อากาศทางจิต เช่น ฝันร้าย เพื่อคลั่ง ประสาทหลอน จนนำไปสู่คนวิกลจริตได้

ภายในงานดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายสาธิต ระบุว่า จากกรณีที่พบผู้เสียชีวิต 9 ราย จากการรวมกลุ่มเสพเคนมผง ซึ่งมีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ด้วยนั้น สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการเฝ้าระวังการรวมกลุ่มหรือจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้บุคลากรสาธารณสุข ต้องมีภาวะเพิ่มขึ้นในการรักษาโรคจากการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ซึ่งข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-31 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นเพศชาย 3,256

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/-

วันที่: จันทร์ 18 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14509

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 49.29

Ad Value: 44,361

PRValue (x3): 133,083

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แพทย์ห่วงเด็ก-เยาวชนสูบบุหรี่ จุดเริ่มต้นสู่อันตรายเสพยาเสพติดร้ายแรง

คน และเพศหญิง 547 คน กลุ่มที่มากที่สุดอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 20-24 ปี 726 คน รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 25-29 ปี 692 คน

“เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง แต่จะทำอย่างไรให้การอยากรู้อยากลองเป็นอยู่ในขอบเขตของความถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่วนราชการมีนโยบายการแก้ไขปัญหอย่างจริงจัง มีการจับกุมดำเนินกับผู้จำหน่าย และการให้ความรู้ผ่านสถานศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลบุตรหลาน ซึ่งอาจเริ่มต้นได้จากการสร้างความตระหนักรู้จากการไม่สูบบุหรี่ เพราะบุหรี่อาจเป็นต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ ของวัยรุ่นไทย เห็นได้จากรายงานการสำรวจของคุณวิจัยเอแบคโพลส์ ปี 2547 พบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่กว่า 100 คน จะมีพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดสูงถึง 10 คน” นายสาธิตกล่าว

## รายงานพิเศษ

ในโอกาสวันครูประจำปี 2564 สำนักเลขาธิการคุรุสภาจัดงานวันครูออนไลน์ภายใต้แนวคิด “พลังครูวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่องศาสตร์พระราชา” ที่หอสมุดคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 ม.ค. โดย ดร.คณัย จันทรเจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานมูลนิธิธรรมดี นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศไทย และ ดร.สุมนิ ปิ่นนเวหา วิทยากร



ถอดบทเรียนผ่านเกมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลใหม่

จิตอาสาสมัครเรียนเก่าเอเอฟเอส มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการ “ตามรอยพระราชา” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินและได้รับการถวายพระเกียรติจากองค์การสหประชาชาติ ด้วยรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)



เวทีเสวนา 'พลังครูไทยวิถีใหม่'

# ปัญญา3ฐานตามรอยร.9 'เข้าใจ-เข้าถึง'พัฒนาเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิธรรมดี ได้ร่วมกันจัดสรรแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง 81 โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากกว่า 4,800 โครงการทั่วประเทศ และคัดเลือกครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไปเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ พร้อมถอดบทเรียนสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนในโลกยุคใหม่

ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการทิพย์สืบสานรักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาไปแล้ว 11 รุ่น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 คน จาก 180 สถาบันทั่วประเทศ ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา โดยการสนับสนุนจากบริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)



ดร.คณัยเล่าถึงหลักคิดสำคัญของโครงการว่า หน้าที่ของครูคือการพัฒนาศิษย์หรือพัฒนานักเรียน ซึ่งการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 3 ฐานที่สำคัญ คือ ฐานกาย ฐานจิต ฐานปัญญา

สิ่งทีในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำมาตลอดคือการเสด็จพระราชดำเนินออกไปสัมผัสทุกพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม และสังคมศาสตร์ ส่วน  
ฐานจิตคือ การเข้าถึงอย่างลึกซึ้งถึงความรู้สึก  
จิตวิญญาณ วัฒนธรรมชนบประเพณี  
เป็นอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่ฐานปัญญา คือ  
วิจารณ์ญาณ การสามารถคิดวิเคราะห์ จนนำไป  
ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้

ดร.สุเมธ ปิ่นเวหา วิทยากรจิตอาสา  
โครงการตามรอยพระราชกถ่าวเสริมว่า  
กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้นำไปใช้ใน  
ห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
ได้แก่

1.Preparation การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด  
ความสนใจอยากเรียนรู้ แหวกกรอบการเรียนรู้  
รูปแบบเดิมๆ

2.Presentation ให้ผู้เรียนเป็นคนทำ  
กิจกรรม

3.Practice ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมากขึ้น  
ทบทวนความรู้ด้วยกิจกรรมถาม-ตอบ เป็นต้น

4.Project ให้ผู้เรียนทำโครงการที่เชื่อมโยง  
สิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับโลกภายนอก

5. Feedback ครูต้องเป็นคนให้กำลังใจ  
ให้ความเห็น (ฟีดแบ็ก) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าสิ่ง  
ที่ทำได้ดีหรือไม่จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร  
พัฒนาหรือต่อยอดตรงไหนได้อีก

ดร.दनัยแนะว่า วันนี้เราต้องเปิดพื้นที่  
ปลอดภัย หรือเซฟโซนให้กับเยาวชน ให้เขา  
รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะคิดไปทางไหน ครูก็ยังมี  
พื้นที่ปลอดภัยให้เขา ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่  
ตัดสินถูกผิด รับฟังอย่างให้เกียรติ โดยการใช้  
ศิลปะสุนทรียสนทนา

การทรงงานตลอด 70 ปีของในหลวง  
รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงรับฟังทุกเสียง  
โครงการในพระราชดำริแต่ละโครงการกว่า  
จะสัมฤทธิ์ผลต้องใช้เวลาและที่สำคัญคือการ  
มีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้คนในพื้นที่มี  
จิตสำนึกรักในแผ่นดินถิ่นของเขา

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเน้นเรื่องการเข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักปัญญา  
3 ฐาน และนำมาใช้ได้จริงในการพัฒนามนุษย์  
และพัฒนานักเรียน ครูควรเข้าใจและเข้าถึง  
จิตใจความรู้สึกของผู้เรียน สังเกตว่าเด็ก  
นักเรียนทุกคนเป็นอย่างไร พัฒนาให้มีปัญญา  
ด้วยตัวเอง เป็นการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่  
Learning by Doing, Learning by Feelings และ  
Learning by Critical Thinking หากเดินตามรอย  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาทุนมนุษย์  
เชื่อว่าจะปลดล็อกศักยภาพของเยาวชนไทย  
และทำให้ประเทศพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยิ่ง  
ใหญ่” ดร.दनัยกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจชมการเสวนาได้ทาง [www.วันครู.com](http://www.วันครู.com)  
และแฟนเพจตามรอยพระราชกถ่าว  
แฟนเพจมูลนิธิธรรมดี

# แท่นเกษียณ-ลดว่างงาน รบ.เร่งบรรจุชรก.

## 19มค.เคาะเราชนะแจก7พัน

## 14ล.บัตรคนจนเฮได้อัตโนมัติ

คลังฯง'กรม.' 19 ม.ค.ไฟเขียว'เราชนะ' แจก 7 พันให้  
35 ล้านคน พร้อมเคาะ'คนละครึ่ง' เปิดลงทะเบียน  
รอบเก็บตกอีก 1.34 ล้านลทธิ (อ่านต่อหน้า 8)

### เร่งบรรจุชรก.

#### ชงกรม.19มค.ไฟเขียว'เราชนะ'

เมื่อวันที่ 17 มกราคม รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ในวันที่ 19 มกราคมนี้ โดยมี 2 เรื่องสำคัญคือ โครงการเราชนะ ที่จะสรุปรายละเอียด อาทิ เกณฑ์ผู้ได้รับลทธิ วิธีลงทะเบียน และรูปแบบการโอนเงิน และโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม

สำหรับโครงการเราชนะ ขณะนี้มีรายละเอียดชัดเจนว่า จะแจกเงินให้ประชาชน 7,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 เดือน เดือนละ 3,500 บาท ให้ประชาชนประมาณ 30-35 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท จากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เกษตร และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยกลุ่มที่กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลแล้ว อาทิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับลทธิโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐบาลจะโอนเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง ถ้าหากเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ก็ได้รับลทธิโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่เช่นกัน และได้รับเงินผ่านแอปเป๋าตัง

ส่วนผู้ที่ไม่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลจะต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคม-

ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ได้แก่ 1.ผู้มีอายุไม่ถึง 18 ปี 2.ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ 3.แรงงานที่มีระบบประกันสังคม 4.ผู้มีรายได้สูง

สำหรับโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกในเฟส 2 นั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1.34 ล้านลทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนกว่าจะลงทะเบียนครบจำนวนลทธิ ผู้ลงทะเบียนในรอบนี้จะได้รับเงิน 3,500 บาท เท่ากับคนที่ได้รับลทธิไปก่อนหน้า โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบ 50% วันละ 150 บาท เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-31 มีนาคม 2564

ข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ตาม ต้องเสนอ กรม.อนุมัตินำจำนวนลทธิคงเหลือจากโครงการเฟสแรก จำนวน 4.3 แสนลทธิ มาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในรอบเก็บตกเฟส 2 ซึ่งมีลทธิคงเหลือรวม 9.1 แสนลทธิจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ และผู้ที่ไม่ใช้ลทธิตามกำหนดคือภายใน 14 วันหลังได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้ง 1.34 ล้านลทธิในรอบใหม่นี้

#### เอกชนหนุน'เราชนะ'พยุงบรรจกร

น.ส.โชนรังสิกล่าวว่า เสนอข้ก ประชานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงโครงการเราชนะที่รัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนรวม 2 เดือนเดือนละ 3,500 บาท ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ว่า โควิด-19 รอบนี้กระจายไปมาก ทำให้การใช้จ่ายของประชาชนหยุดชะงัก จากการหยุดชงสอภมคนทีเดือดร้อนคือ กลุ่มเปราะบาง เพราะคนกลุ่มนี้หารายได้

เป็นรายได้ เมื่อธุรกิจหยุดชะงักคนกลุ่มนี้ต้องถูกส่งรับกรทำงานแน่นอน รายได้ก็หายไปทันทีซึ่งมาตรการนี้น่าจะช่วยบรรเทากลุ่มเปราะบางซึ่งไม่เหมือนการแจกเงินรอบแรก 5,000 บาทเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่เน้นช่วยคนตกงานจากผลกระทบโควิด-19

น.ส.โชนรังสิกล่าวว่า ขณะนี้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงในพื้นที่เขตความควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 28 จังหวัด ดังนั้นการที่รัฐบาลช่วยให้เงินเยียวยา ควรจะให้ทั้งประเทศ และตอนนีแ้เกณฑ์ของผู้ได้รับลทธิยังไม่ชัดเจน ก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบ ให้เยียวยาส่วนนี้ไปถึงคนที่เดือนร้อนจริง

น.ส.โชนรังสิกล่าวว่า อย่างกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากสถานการณ์รอบนี้ไม่ได้ถูกล็อกดาวนแบบครั้งที่ผ่านมา คิดว่าความเดือดร้อนน่าจะแตกต่างกันออกไป จากการพูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานขนาดย่อมก็ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ใช่ผลจากการระบดระลอก 2 มันเป็นผลกระทบที่สะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และได้พูดคุยกัน ก็มีคนที่ยืนยันว่าจะปิดตัวธุรกิจจริง ถ้าหากมีสองธุรกิจก็ต้องเลือกไว้หนึ่งธุรกิจ และต้องเลิกจ้างงานบางส่วนโดยพร้อมจ่ายชดเชยตามกฎหมาย ส่วนนี้คือผลกระทบต่อกคนที่ม้งานทำ ในขณะที่คนที่ไม่มีงานทำก็ไม่ถูกจ้างงานแน่นอน ถ้าไม่เข้าวัดเพื่อขอชวักกินก็ค้งไม่มีชวักกิน ดังนั้นความเห็นในเบื้องต้น ถ้าคัดกรองแล้วช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงๆ แล้วช่วยได้ระยะสั้นแล้วมีงบประมาณอยู่จริง ก็อาจเป็นการช่วยยืดอายุครอบครัวเขาได้

#### ส.เอสเอ็มอีเขียรรบ.ทำรัฐสวัสดิการ

น.ส.โชนรังสิกล่าวว่า แต่ในระยะยาวนั้น คิดว่าการให้เงินอย่างเดียว โดยไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างนั้น ยังถือว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นรัฐบาลควรวำวิธีการแบบรัฐสวัสดิการ อาทิ ในยุโรปมาใช้แก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือในเรื่องปัจจัย 4 ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต อาทิ การทำโรหทาน การทำที่พักอาศัยชั่วคราว และหลังจากนั้นอาจจะต่อยอดไปถึงการพัฒนาอาชีพ และ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15653

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 217.95 Ad Value: 337,822.50

PRValue (x3): 1,013,467.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แทนเกษียณ-ลดว่างงาน รบ.เร่งบรรจจรก.

**หาดร้าง** - บรรยากาศร้านค้าริมชายหาดแม่รำพึง เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อ.เมืองระยอง เจียบเหงา ต้องปิดยาว แคมป์ชิลโยม ชุกชุม เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบใหม่ ผู้ค้าบอกว่ากระทบหนักกว่า ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 มกราคม

## การสร้างงานในอนาคต

น.ส.โชนรังสิกล้ำว่า ความแตกต่างของความเดือดร้อนระหว่างธุรกิจในเมืองและนอกพื้นที่เขตควบคุม 28 จังหวัดนั้นมิใช่ อาทิ ปกติตามร้านค้า จะต้องมีการปิดงานเขาไปเยี่ยมตามที่ทำงาน โรงงานก็จะโดยอดขยายมา ถึงแม้จะมีการสั่งทางโทรศัพท์ได้ แต่โดยอดขยายก็ไม่เท่ากับการเข้าไปเช็คสต็อกตามร้านค้า และเมื่อห้ามพนักงานขายเข้าไปเยี่ยมที่ร้านทำให้ลูกค้าติดต่อดูธุรกิจก็อาจจะไม่สะดวก รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าส่งของหรือเดินทางไปพื้นที่นี้ไม่ได้หรือไม่ ดังนั้นการทำธุรกิจจึงไม่ลงตัว ในภาคธุรกิจก็ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่จะหยุดไปเหมือนแบบปีที่แล้วก็เห็นน้อยหนักการที่ไม่ล็อกดาวนี้อาจจะส่งผลดีในแง่ของธุรกิจและการค้าขาย

น.ส.โชนรังสิกล้ำว่า ส่วนการปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) นั้น ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเศรษฐกิจมหภาคทางวิชาการ แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ได้ดีขึ้นแบบที่คิดว่ามันจะเป็น ทรบใดที่การระบาดของโควิด-19 ยังไม่จบ เศรษฐกิจก็จะลุ่มๆตอๆและแก้ไขเฉพาะหน้ากันไป ต้องให้กำลังใจทุกคน เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัย ในแง่ภาครัฐก็ต้องช่วยเหลือให้ได้ในวงกว้าง ไม่ใช่เพียงกระจุกเฉพาะกลุ่ม

## จีช่วยคนตัวเล็ก-อย่ามองแต่จีดีพี

"บางครั้งเราไปอิงภาพของจีดีพี เพื่อให้เห็นภาพการเติบโตของประเทศ รัฐบาลอาจจะสนับสนุนการลงทุนในองค์กรใหญ่ให้เห็นภาพของการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจได้รวดเร็ว และเห็นผลมากกว่าการที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจรายเล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการให้กู้ 100 ล้านบาท กับ 1 ล้านบาท มันทำงานเท่ากัน แต่ก็เลือก 100 ล้านบาทเพื่อให้เห็นผล เห็นเป็นภาพใหญ่ แต่ก็ขอเรียกร้องในภาพเล็กช่วยทำให้ข้างในมันไม่กลวง ขอให้ใส่ใจกับมาตรการที่ออกมาช่วยคนตัวเล็กอย่างต่อเนือง" น.ส.โชนรังสิกล้ำ

น.ส.โชนรังสิกล้ำถึงการที่จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่นั้น ว่าเธออยู่แล้วว่าการที่มีวัคซีนมาจะช่วยลดการระบาดได้ ก็จะช่วยเศรษฐกิจได้แน่นอน เพราะทำให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศ การเดินทางทำธุรกิจ ประเทศไทยก็มีการส่งออก ภาคเอกชน ธุรกิจเล็กๆเองก็จะได้านิสงส์จากการท่องเที่ยวและค้าขายที่กลับมา



รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน เพราะขณะนี้แม้แต่รายเล็กๆ ก็ต้องชะลอการลงทุน เพราะฉะนั้น ถ้าวัคซีนมา และมั่นใจได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็อาจจะกลับมาสนใจเรื่องการลงทุนและการผลิตที่เคยวางไว้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็ม

น.ส.โชนรังสิกล้ำว่า ในส่วนของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ก็ยังยืนยันว่าจะจัดงานสัปดาห์หนังสือในเดือนเมษายนนี้ตามกำหนดเดิม ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีหลายงานที่เลื่อนมาจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ทำให้บรรยากาศคึกคัก สะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจเอกชนก็หวังเช่นกันว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายได้ในช่วงนี้ ซึ่งถ้าหากวัคซีนที่กำลังจะฉีดได้ผลจริง และเริ่มฉีดให้ประชาชนได้ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาได้

## พท.แนะรบ.เยียวยาประช.เพิ่ม

นายภานุภพ ดันเทอดทิตย ส.ส.หนองคาย และคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลจะออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบใหม่นั้น อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ คิดให้ครบรอบรอบ อย่าคิดครึ่งๆ กลางๆ แล้วต้องมาตามแก้ ตามที่ถูกล้อเลียนว่าเป็นนโยบาย ทราบแล้วเปลี่ยน ประกาศแล้วต้องมาเปลี่ยนแปลง สร้างความสับสนและความลำบากให้กับประชาชนมากขึ้น

"การเยียวยาเดือนละ 3,500 บาท รวม 2 เดือน ไม่น่าจะเพียงพอ เพราะเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงวันละ 117 บาทเท่านั้น คราวที่แล้วได้เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ประชาชนยังไม่พอใจเลย ชีพ จึงอยากเรียกร้องให้เยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน โดยแจกประชาชนที่ลำบากให้ทั่วถึง และเดือนละ 6,000 บาท 3 เดือน สำหรับ 5 จังหวัดที่ควบคุมเข้มข้น เชื่อว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพออยู่แล้ว

ถ้าจำเป็นต้องใช้เพิ่มก็ควรไปตัดจากบขช้อาหาร และงบซื้อเรือดำน้ำ" นายภานุภพกล่าว

นายภานุภพกล่าวว่า นอกจากนั้นการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ขอให้ให้มีแผนงานชัดเจน และต้องมีเงินที่เพียงพอด้วย เพราะเดือดร้อนกันอย่งหนัก หากไม่ช่วยเหลือหรือช่วยเหลือไม่เพียงพอจะทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องเลิกกิจการจำนวนมาก และจะเกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนจำนวนมากจะเดือดร้อนหนัก และอยากให้เกิดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเยียวยา และการป้องกันโควิดด้วย การระบาดของโควิดครั้งนี้ เศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะฟื้นอาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้ ถึงจะโตได้ก็ตามมากๆ ประมาณ 1-2% เท่านั้น และมีโอกาสติดลบต่อถ้าการควบคุมการระบาดของโควิดรอบใหม่ไม่ตีพอ

## หาดแม่รำพึงเจียบ-ร้านค้าปิด

ที่ ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่ชายหาดแม่รำพึง เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นไปอย่างเจียบเหงา ตลอดแนวชายหาดยาว 12 กิโลเมตร ไม่มีนักท่องเที่ยว มีเพียงประชาชนบางส่วนวิ่งออกกำลังกาย ร้านอาหารไม่มีลูกค้าเข้าร้านต้องปิดยาว นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าบางรายถูกขโมยวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร ส่วนร้านค้าที่เต็มไปด้วยใบปิดเกือบทุกร้าน

เจ้าของร้านเจ็ทคอมซีฟู้ด ชุมชนปากคั่น ริมหาดแม่รำพึง กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อหนักกว่าครั้งแรกมาก ไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียว ร้านขายอาหารทะเลต้องปิดร้านมาเกือบเดือนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว วันเสาร์-อาทิตย์เจียบเหงา มาก ส่วนวันธรรมดาแทบไม่มีรถวิ่งผ่าน แคมป์ชิลโยมปลาและเนื้อปูแกะ 2 กิโลกรัม ที่แซ่ไว้ รวมทั้งกะปิ น้ำปลา ข้าวสาร มะนาว ใบกะเพรา โหระพา ตะไคร้ และพบว่าร้านค้าอื่นๆ ก็ถูกขโมยของเกือบทุกร้าน

ร้านขายเสื้อผ้า-ของเด็กเล่น ริมหาดแม่รำพึง

กล่าวว่า ก่อนเกิดโควิดระบาด ชายวันเสาร์-อาทิตย์มีรายได้วันละ 3,000-10,000 บาท แต่เมื่อวันเสาร์ที่พามา ชายของเล่นได้เพียง 1 ชิ้น กับผ้าขนหนู 1 ผืนเท่านั้น

## รร.ประจวบฯขอรบ.ช่วยด่วน

นายชวรัช มานะกิจสมบุรณ์ เจ้าของโรงแรมแอททีนุทิต เขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม เกสต์เฮาส์ และรีสอร์ทอย่างมาก โดยเฉพาะโรงแรมในพื้นที่ ต.คลองวาฬ กว่า 20 รายได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวทำให้ลูกจ้างต้องหยุดงาน

“ตั้งแต่กลางปี 2563 ถึงเทศกาลปีใหม่หลังโควิดรอบแรกคลี่คลาย ผลประกอบการเริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่เมื่อระลอกใหม่ ทำให้โรงแรมประสบปัญหาอีกครั้ง แต่ละวันแทบไม่มียอดจองห้องพัก การจัดการประชุม สัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ถูกยกเลิกทั้งหมด ปัจจุบันโรงแรมต้องแบกรับภาระค่าจ้างพนักงานกว่า 50 คน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท หากพ้นเดือนมกราคมนี้ สถานการณ์ไม่คลี่คลาย ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือค่าจ้างพนักงาน โดยอาจมีคำสั่งปิดโรงแรมเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระนายจ้างโดยจ่ายเงินชดเชยสมทบ แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการเลิกจ้างงาน” นายชวรัชกล่าว

## หมอลำยโสธรร้องวธ.ช่วยด่วน

ที่ลานจอดรถร้านส้มตำดูดนัว ต.คือเหนือ อ.เมืองยโสธร นายภาณุชัย ลำพูทา หรือหมอลำเป็ ภาณุชัย พรสวรรค์ ศิลปินหมอลำซึ่งชื่อดังพร้อมตัวแทนศิลปินนักร้อง หมอลำ แดนเซอร์

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

## เร่งบรรจุชรก.

นักดนตรี เวทีเครื่องเสียงและรถแห่ ใน จ.ยโสธรยื่นหนังสือถึงนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผ่านนายพิภพ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ วธ.โดยขอความช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือในการอนุญาตให้จัดงานแสดง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มศิลปินอย่างเร่งด่วน หลังกลุ่มศิลปินใน จ.ยโสธร กว่า 300 คน เดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากถูกยกเลิกงานแสดงทั้งหมด

นายภาณุชัยกล่าวว่า ก่อนหน้านักเคยยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดยโสธรชี้แจงว่าเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ไม่ห้ามจัดงานแสดง

มหรสพใดๆ แต่ขอความร่วมมือให้งดจัดงานที่มีการรวมคนจำนวนมาก และขอให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งกลุ่มศิลปินพร้อมปฏิบัติตาม แต่เมื่อไปขออนุญาตจัดงานกับผู้นำชุมชน อบต.เทศบาล หรืออำเภอ กลับถูกห้ามจัดงานโดยเด็ดขาด ทำให้กลุ่มศิลปินเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีงาน ไม่มีเงิน มีภาระหนี้สินมากมาย ขณะที่สถานบันเทิงต่างๆ ในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสดให้เปิดบริการได้ แต่ห้ามจัดงานการแสดงของศิลปิน จึงอยากให้รัฐมนตรีหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

## สลด.เร่งทุกหน่วยบรรจุชรก.ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.) ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงรองนายกฯ รัฐมนตรีกระทรวง กรม รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยระบุว่า ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ครม.มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

## ‘สุริยะ’โชว์อุตฯได้อานิสงส์โควิด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประเมินอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์และผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 คาดว่า เพิ่มขึ้น 1-4% เทียบกับปีก่อน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ เนื้อไก่แช่แข็ง และแช่เย็น ผักผลไม้แช่แข็ง ผลไม้ และผักบรรจุกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น ไมโครเวฟ รวมทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรรวม และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เนื่องจากนโยบายการทำงานที่บ้าน

นายสุริยะกล่าวว่า นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และ

อุตสาหกรรมถุงมือยาง คาดว่าจะผลิตเพิ่มขึ้น 5-10% เนื่องจากยังคงมีความต้องการใช้ทางการแพทย์และในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและการส่งออกเนื่องจากความจำเป็นในการอุปโภคและบริโภค และความกังวลของระยะเวลาการระบาด ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก และมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 0.5-1% ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

นายสุริยะกล่าวว่า อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะการผลิตขยายตัว 0.5-3% ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่นเริ่มกลับมาฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มน้ำมันเตาขยายตัวจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้น และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก คาดว่าการผลิตจะหดตัว 10.0-15% ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันเครื่องบียังคงมีข้อจำกัดจากการเดินทางทางอากาศ

## จัดออกมาตรการอุ้มเอสเอ็มอี

นายสุริยะกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีดี แบงก์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 รอบใหม่ คาดว่าสิ้นปีดำนี้นี้ ธพว.จะออกมาตรการอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อไป

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมน้อยที่สุด เนื่องจากแพร่ระบาดรอบใหม่อาจสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการเกิดระบาดในรอบแรก อาทิ ขาดวัตถุดิบ ชิ้นส่วนนำเข้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการบางส่วนมีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินและการผลิตไว้บ้างแล้ว

## ‘สุพัฒนพงษ์’เล็งถกบอร์ดอีวี

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งความคืบหน้านโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของไทย ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างหารือถึงรายละเอียดการพัฒนาอีวีของไทยทั้งด้านการผลิต การใช้ และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ชาร์จิง สเตชัน) เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน  
เบื้องต้นอยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม เพื่อขับ  
เคลื่อนนโยบายให้เห็นรูปธรรม

“ยานยนต์อีวี มีความสำคัญกับประเทศไทย  
เพราะสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่กำลังมุ่ง  
ยานยนต์พลังงานสะอาด และอีวียังเป็นเครื่องมือ  
สำคัญในการลดปัญหาฝุ่นพิษ (พีเอ็ม2.5) ที่เกิด  
จากรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้  
ยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเผชิญ  
โควิด ดังนั้นต้องผลักดันการลงทุนให้ขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจ” รายงานข่าวระบุ

### กพพ.เร่งปลดล็อกตั้งปั๊มอีวี

นายคมกฤช ตันตระวาณิช เลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
(สำนักงาน กพพ.) กล่าวว่า กพพ.ได้เห็นชอบให้  
ทดลองใช้อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือ  
ลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรืออีวี ชาร์จเจอร์  
สแตชัน ระหว่างปี 2563-64 ที่อัตรา 2.63 บาทต่อ  
หน่วย จากปกติ 3 บาทกว่าต่อหน่วย เนื่องจากได้  
หักค่าพลังงานไฟฟ้า หรือค่าลงทุนโรงไฟฟ้า ระบบ  
ส่ง ออกจากสูตรค่าไฟฟ้าฐานที่คิดสำหรับอีวี เพื่อ  
เอื้อให้ผู้ประกอบการคิดค่าบริการชาร์จให้กับผู้ใช้  
รถอีวีถูกลง กระตุ้นการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า  
“กพพ.ได้เห็นชอบตั้งแต่เดือนธันวาคม  
2563 และได้หารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  
ประเทศไทย หรือ กฟผ.ไปแล้ว จากนั้นไปก็เป็น  
เรื่องที่ กพพ.จะไปกำกับดูแลการบริหารไฟฟ้าต่อไป” นายคมกฤชกล่าว

### กพพ.จับมือปตท.ตั้งปั๊มชาร์จอีวี

น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ การ  
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า  
กพพ.อยู่ระหว่างศึกษาลงทุนจัดตั้งชาร์จเจอร์ สแตชัน  
ทั้งการลงทุนตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงเอง และความ  
ร่วมมือกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เบื้อง  
ต้นจะมุ่งลงทุนประเภทหัวจ่ายเร่งด่วน เพื่อรองรับ  
การใช้งานของรถอีวีที่วิ่งในต่างจังหวัดให้เกิดอุ่นใจ  
ว่าจะมีชาร์จเจอร์ สแตชัน หรือปั๊มชาร์จไฟฟ้า และใช้  
เวลาชาร์จเร็ว ประมาณ 20-30 นาที โดยจะต้อง  
พิจารณาความพร้อมในหลายด้าน ทั้งการกำหนด  
จุดพักรถ ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาใช้  
บริการ และจำนวนรถ

“กพพ.เตรียมร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด  
(มหาชน) ติดตั้ง ชาร์จเจอร์ สแตชัน ภายในสถานี  
บริการน้ำมัน พีทีที สแตชัน เบื้องต้นจะนำร่องใน  
ถนนสายหลักเส้นทางภาคตะวันออก ที่เป็นฐาน  
การลงทุนของกลุ่ม ปตท.ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
จัดเตรียมความพร้อมต่างๆ คาดว่า จะเห็นแผนการ  
ลงทุนชัดเจนเร็วๆ นี้” น.ส.จิราพรกล่าว

นายเกษียณ อุตโมทย์ นายกสมคามยานยนต์

ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า สิ่งที่เป็นคอขวดสำคัญในการ  
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในไทย  
ให้ขยายตัว คือ ชาร์จเจอร์ สแตชัน ต้องมีเพียงพอใน  
การสร้างแรงจูงใจในการใช้รถอีวี ซึ่งสมาคมเคย  
เสนอรัฐแล้วให้พิจารณามาตรการสนับสนุน เพื่อ  
ให้เกิดการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้มากขึ้น  
ปัจจุบันไทยมีชาร์จเจอร์ สแตชัน สำหรับรถอีวีเพียง  
1,800 หัวจ่าย ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนลงทุน  
ไม่พอกับความต้องการ ดังนั้นต้องจำเป็นต้องเร่ง  
ขยายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ใช้รถอีวีมากขึ้น

### แนะเราชนะใช้แบบคนละครึ่ง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษา  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย  
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้สถานการณ์การ  
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 อยู่ในระดับที่สามารถ  
ควบคุมดูแลได้ จนผู้ติดเชื้อตัวเริ่มลดน้อยลง  
ผลมาจากการตรวจค้นหาโรคเชิงรุกตามคลัสเตอร์  
ที่เริ่มมีการแพร่ระบาด อย่างชุมชนที่มีแรงงาน  
ต่างด้าวอาศัยเป็นจำนวนมาก บ่อนการพนัน  
และผับบาร์ ซึ่งสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลาย  
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประกอบกับทางรัฐบาลเร่ง  
จัดท้าวคขึ้นให้กับประชาชน โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่า  
สถานการณ์น่าจะดีขึ้น จึงประกาศจัดให้มีการเลือก  
ตั้งระดับเทศบาล ในวันที่ 21 มีนาคมนี้

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ทั้งนี้ศูนย์ได้ประเมิน  
ความเสียหายทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1/2564  
ที่มีมาตรการล็อกดาวน์แบบไม่เข้มงวด อยู่ที่ 1.5-2  
แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามใส่เงินเข้าไป  
ในระบบเศรษฐกิจผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ต่างๆ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าตัวเลขความ  
เสียหายทางเศรษฐกิจ ก็จะช่วยพยุงเศรษฐกิจ  
ไม่ให้ย่ำแย่ลง

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับโครงการ  
คนละครึ่ง มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ทำให้เงินเกิดการ  
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยเหลือธุรกิจขนาด  
กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และทำให้เกิดการ  
จ้างงาน แต่ด้วยโครงการคนละครึ่งยังไม่ถึงระยะ  
เวลาสิ้นสุดโครงการ และยังมีสิทธิคงค้างอยู่ทำให้  
รัฐบาลเลือกใช้วิธีโอนเงินโดยตรงในโครงการ  
เราชนะ ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์  
โควิด-19 และให้ครอบคลุมกับประชาชนที่มี  
รายได้น้อยถึงปานกลาง เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายให้  
เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยชดเชย  
กับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่หายไปด้วย โดยโครงการ  
นี้แจกเงินให้เปล่าเป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000  
บาท ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ว่าให้ซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อ  
ชีวิตประจำวัน อย่างอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค

ส่วนตัวเห็นว่าควรให้มีเกณฑ์การใช้เงินกับร้านค้า  
แบบโครงการคนละครึ่งจะดีกว่า เพราะไม่แน่ใจว่า  
เงิน 3,500 บาท/เดือน จะถูกใช้ในลักษณะที่ไม่ก่อ  
ให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เช่น ใช้จ่าย  
ของฟุ่มเฟือย ซื้อของที่ไม่ได้ผลผลิตภายในประเทศ  
ทำให้เงินเหล่านี้อาจจะไม่ได้ไปช่วยกับธุรกิจ  
เอสเอ็มอีโดยตรง

### กมธ.ย้าค้านขึ้นค่าตัวสายสีเขียว

นายโสภณ ชาร์มย์ ประธานกรรมาธิการ  
(กมธ.) การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า  
ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปรับอัตราค่าโดยสาร  
รถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายอยู่ที่ 104 บาทใน  
เดือนหน้า เป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงวิกฤต  
โควิด กมธ.คมนาคมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ที่  
ผ่านมา กมธ.คมนาคม มีข้อเสนอแนะว่า 1.การ  
ต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยคิดค่า  
โดยสารสูงสุด 65 บาท กทม.ควรเปิดเผยข้อมูลว่า  
มีฐานการคิดคำนวณอย่างไร เนื่องจาก สอบถาม  
ข้อมูลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าสามารถลดค่า  
โดยสารลงได้ต่ำกว่า 65 บาท เนื่องจากปริมาณการ  
เดินทางในอนาคตจะมากขึ้น ต้นทุนควรถูกลงอีก  
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง  
มวลชนได้มากขึ้น

นายโสภณกล่าวว่า 2.ประชาชนควรได้รับ  
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ ในการต่อ  
สัญญาสัมปทาน เช่น การลดค่าแรกเข้าระบบ ที่  
ไม่ควรคิดซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้โดยสาร 3.หาก  
ยังไม่มีการต่อสัญญาสัมปทานที่จะหมดลงในปี  
2572 สิทธิประโยชน์ทั้งหมดจะตกเป็นของ กทม. จะ  
มีกำไรปีละกว่า 5,000 ล้านบาท สามารถนำมา  
ช่วยลดอุดหนุน เส้นทางรถไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่นอก  
เมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
ได้ใช้รถไฟฟ้าในอัตราที่ถูกลง 4.การดำเนินการของ  
คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2562  
ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อความโปร่งใส และ  
5.การต่อสัญญาสัมปทานยังดำเนินการไม่ครบถ้วน  
ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง และการตรวจ  
สอบจากองค์กรอิสระต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ

“หาก กทม.ยังคงยืนยันค่าโดยสารรถไฟฟ้า  
สายสีเขียวถือว่าเป็นการซ้ำเติมวิกฤต ไม่พึง  
เสียงประชาชนและข้อกักท้วงจากส่วนราชการ  
กรรมาธิการจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงในวันที่ 21  
มกราคมนี้ เพื่อคัดค้านการขึ้นราคาอย่างไม่เป็น  
ธรรม พร้อมแจ้งเรื่องคัดค้านดังกล่าวไปยังรัฐบาล  
เพื่อสั่งให้ยุติวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน  
โดยเร็ว” นายโสภณกล่าว